

Số ~~66~~ /ĐHKH-HCTC  
Về việc báo cáo công tác thi đua  
khen thưởng năm 2014

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên
- Ban Pháp chế và Thi đua - Đại học Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-HĐTĐKT ngày 08/9/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên và Công văn số 1332/ĐHTN-PCTĐ ngày 18/9/2014 của Đại học Thái Nguyên về việc kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2014; trường Đại học Khoa học xin báo cáo kết quả triển khai và thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2014 của trường như sau:

1. Công tác chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh:

Nhận thức được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã rất quan tâm đến việc tổ chức, phát động thi đua, bình xét, đánh giá thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác giảng dạy, phục vụ đào tạo. Đưa việc tổ chức, phát động thi đua vào Nghị quyết của đảng ủy, xây dựng phong trào thi đua thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Trường đã phát động nhiều đợt thi đua như: đợt thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 20 năm thành lập Đại học Thái Nguyên. Đợt thi đua thực sự đã tạo ra không khí thi đua làm việc và giảng dạy của CBVC, GV trong trường; quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi từ hình thức đào tạo theo niên chế sang hệ thống tín chỉ; tác phong làm việc khẩn trương, văn minh, lịch sự; CBGV thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, tiêu chuẩn, đạo đức lối sống CBVC. Kết thúc đợt thi đua, nhà trường đã tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật.



Đầu năm học 2014-2015, thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát động thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; nhà trường đã ra văn bản phát động thi đua tới các đơn vị với nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

2. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường:

Nhà trường đã ra Quyết định kiện toàn Hội đồng TĐ-KT trường khi có sự thay đổi về nhân sự, Ban Thường trực Hội đồng TĐ-KT; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng TĐ-KT, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch HĐ, Phó Chủ tịch HĐ và các thành viên trong HĐ.

Ban Thường trực HĐ TĐ-KT trường luôn chủ động trong việc tham mưu, triển khai các văn bản hướng dẫn và tổ chức phong trào thi đua theo đợt, thi đua thường xuyên theo năm học; báo cáo kịp thời theo yêu cầu các cấp.

Các hoạt động của công tác thi đua khen thưởng trường Đại học Khoa học luôn bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm năm học, vào thực tế của đơn vị. Chính vì vậy, nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, có hiệu quả của toàn thể CBVC trong nhà trường và được Đại học Thái Nguyên, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao.

3. Việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Hội đồng Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng trường đã nghiên cứu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐ-KT 2013; căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã chi tiết hoá nội dung thi đua, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng trong đợt tổng kết năm học 2013-2014 và đăng ký thi đua đầu năm học 2014-2015.

4. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX:

Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên, nhà trường đã có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và báo cáo chi tiết số lượng tập thể và cá nhân của nhà trường gồm: 02 tập thể và 05 cá nhân.

5. Về tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng:

5.1. Các phong trào thi đua trong trường ngày càng sâu rộng, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống, công tác, học tập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, học tập cho cán bộ, sinh viên; việc tổ chức các phong trào thi đua được lồng ghép và gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như: “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cuộc vận động “*2 không*” của Bộ GD&ĐT; các cuộc vận động của tỉnh Thái Nguyên như: *Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới*, “*Đảm bảo trật tự an toàn giao thông*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”, “*Thi đua thực hiện cải cách hành chính*”, “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”;...

5.2. Với đặc thù là đơn vị đào tạo, trước mỗi đợt thi đua, Bộ phận thi đua khen thưởng trường đều xây dựng những tiêu chí cụ thể, rõ ràng, nội dung phong phú cho hai đối tượng: các phòng chức năng (khởi phục vụ đào tạo) và các khoa, bộ môn (khởi đào tạo) gửi các đơn vị lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện các tiêu chí sao cho sát thực với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị.

Mỗi đợt thi đua thực sự đã tạo ra không khí thi đua làm việc và giảng dạy của CBVC, GV trong trường: tác phong làm việc khẩn trương, văn minh, lịch sự; CB,GV thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, tiêu chuẩn, đạo đức lối sống CB,VC. Kết thúc đợt thi đua, nhà trường đã tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật.

5.3. Phong trào thi đua của nhà trường được đẩy mạnh và diễn ra sôi nổi vì sự tham gia hưởng ứng tích cực của CB,VC, SV; tạo được hiệu ứng tốt trong nhà trường.

Cán bộ viên chức luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các CBVC yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng; có tinh thần đoàn kết cao, mọi người đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. CB,VC có ý thức khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tất cả CBVC đã thể hiện đúng tư cách đạo đức, tác phong của nhà giáo; quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, sinh viên

Có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện đúng, đầy đủ những quy định, quy chế của trường, của ĐHTN, của ngành.

5.4. Kết quả thực hiện công tác khen thưởng:

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013); Chỉ thị 06-

CT/UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013, trường Đại học Khoa học đã tổ chức triển khai tới các đơn vị trong toàn trường nội dung thi đua trong 02 tháng (từ 20/3 đến 19/5/2013) với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể theo đặc thù của từng đối tượng (khôi phục vụ đào tạo và khối đào tạo) và được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, sôi nổi của các đơn vị. Kết thúc đợt thi đua, 01 tập thể và 03 cá nhân được tặng thưởng Giấy khen của Hiệu trưởng trường và 01 tập thể, 03 cá nhân được Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen.

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 20 năm thành lập Đại học Thái Nguyên, nhà trường phát động thi đua 02 tháng (từ 1/3 đến 31/5/2014). Hưởng ứng cuộc phát động thi đua, nhiều hoạt động bổ ích và có ý nghĩa đã diễn ra tại các đơn vị như: một số khoa, bộ môn tổ chức thao giảng, dự giờ nâng cao chất lượng dạy và học: khoa KHSS, KHCB, Toán - Tin, Vật lý và CN, KHMT&TD... đạt kết quả cao và có chất lượng. Ngoài ra, còn tổ chức seminar khoa học với nhiều chuyên đề chuyên môn bổ ích, thực tế: khoa KHMT&TD, KHCB, KHSS....; tổ chức Olympic Hóa học của khoa Hóa học, Hội nghị khoa học năm học 2013 - 2014 của bộ môn Lịch sử. Tổ chức các phong trào VHVN, TDTT tạo sân chơi bổ ích cho CBVC và HSSV: giải Bóng đá sinh viên nam nữ cấp Khoa của khoa Toán Tin, Giải Bóng đá mở rộng của khoa KHCB. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên tổ chức hội thi nấu ăn, Công đoàn trường đã tổ chức Hội thi "Những giờ giảng hay" và Giải Cầu lông CBVC lần thứ 7.

Kết thúc đợt thi đua, Hội đồng thi đua trường đã tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng 06 tập thể và 07 cá nhân đã có nhiều thành tích trong đợt thi đua.

Tổng kết năm học 2013-2014, căn cứ vào kết quả bình xét và đề nghị khen thưởng của các đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng trường đã họp và bình khen những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích cao trong năm học. Kết quả cụ thể: danh hiệu thi đua: 134 cá nhân đạt LĐTT; 113 cá nhân CSTĐCS; 28 tập thể đạt TT LĐTT; 06 tập thể đạt TT LĐXS; 28 cá nhân và 11 tập thể được tặng thưởng Giấy khen của Hiệu trưởng trường; 18 cá nhân và 01 tập thể được tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN. Bên cạnh đó, 01 cá nhân được HĐ TĐ-KT trường đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 01 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 01 tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 11 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng BGD&ĐT; tập thể trường được đề nghị công nhận danh hiệu Tập

thể lao động xuất sắc và được Hội đồng TD-KT ĐHTN đề nghị tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua.

5.5. Nội dung tiêu chí thi đua đều được gửi tới các đơn vị trong toàn trường đóng góp ý kiến trước khi ban hành chính thức; và đưa lên Website của trường, chuyển qua eDocman tới từng đơn vị và thông báo rộng rãi tới toàn thể CB,VC để đợt thi đua thực sự tạo được hiệu ứng tích cực và được tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của CB,VC. Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Cụ thể: đợt thi đua kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhà trường đã tổng kết và biểu dương, khen thưởng tập thể khoa Khoa học sự sống và các cá nhân: Hà Thị Thu Hiếu - Giảng viên khoa KHCB, Nguyễn Anh Hùng - Giảng viên khoa KHSS đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua; Ngô Văn Giới - Phó Trưởng khoa KHMT&TD được khen thưởng trong việc thực hiện cuộc vận động "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*". Tập thể khoa Khoa học cơ bản và các cá nhân: Nguyễn Thị Quế - Giảng viên khoa KHCB và Trịnh Ngọc Hoàng - Giảng viên khoa KHSS được Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và Nguyễn Vũ Thanh Thanh - Trưởng khoa Khoa học sự sống, được tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên vì có thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*".

Trong đợt thi đua 03 tháng chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhà trường cũng tiến hành tổng kết và khen thưởng 06 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua (06 tập thể: phòng Quản trị - Phục vụ, phòng Hành chính - Tổ chức, Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện, Khoa Luật&QLXH, khoa Văn - XH và khoa KHSS; 06 cá nhân: Phùng Thị Hải Vân-P.HCTC, Nguyễn Trường Sơn-P.KT&ĐBCLGD, Hoàng Thị Nghĩa-TT CNTT-TV, Đào Đức Huy-P.QTPV, Lưu Bình Dương-khoa Luật&QLXH, Hoàng Thị Thu Yến-khoa KHSS).

6. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng các văn bản quy định về thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tình hình thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng:

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn trong công tác thi đua, khen thưởng, thường trực HĐ TD-KT trường chi tiết hoá các nội dung dựa trên tình hình thực tế



của đơn vị và triển khai tới toàn thể CB,VC trường thông qua phần mềm quản lý văn bản và Website của trường. Đầu năm học đều có văn bản hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng kèm theo mẫu cụ thể để CB,VC dễ dàng trong việc đăng ký thi đua; đến cuối năm học thông báo cho CB,VC tự đánh giá, nhận xét kết quả đã đạt được trong năm học. Từ kết quả tự nhận xét của cá nhân, bình xét của đơn vị Hội đồng thi đua trường học và đánh giá thành tích của từng cá nhân, tập thể; đối chiếu với tiêu chuẩn để bình xét, quyết định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và đề nghị các cấp ra quyết định công nhận.

Quá trình bình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng đều bám sát các văn bản hướng dẫn và thực hiện theo đúng quy định.

7. Tình hình tổ chức bộ máy, hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường:

Nhà trường ra Quyết định Hội đồng thi đua, khen thưởng trường là các lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trong trường và đều có Quyết định bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng khi có sự thay đổi về nhân sự.

Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của trường là cán bộ kiêm nhiệm, tham gia đầy đủ các đợt tập huấn của các cấp, tích cực tìm hiểu các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trên Công báo, trên các trang thông tin điện tử ... để tham khảo, hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

8. Việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng:

Trong quy chế chi tiêu nội bộ trường đều có quy định cụ thể, chi tiết về mức chi cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo năm học. Ngoài ra, hàng năm, nhà trường đều trích một phần kinh phí chi thường cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các đợt thi đua và được tặng thưởng cả hình thức khen cao.

9. Những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

9.1. Tồn tại, hạn chế:

Một số cán bộ giảng viên chưa nhận thức rõ ràng, đúng đắn về công tác thi đua, khen thưởng.

9.2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục phát huy những thành tích đã có.
- Xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể cho từng đối tượng: cán bộ quản lý, chuyên viên, phòng ban.



- Tổ chức các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống, công tác, học tập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, học tập cho cán bộ, sinh viên;

- Việc tổ chức các phong trào thi đua được lồng ghép và gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như: “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cuộc vận động “*2 không*” của Bộ GD&ĐT...

- Khen thưởng kịp thời những thành tích mà cá nhân và tập thể đạt được.

10. Những đề xuất, kiến nghị:

- Thông báo kết quả thi đua cho các đơn vị kịp thời để các đơn vị, cá nhân có căn cứ để đăng ký thi đua cho năm học sau.

- Tổ chức tham quan học tập các đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. *à*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website; eDocman;
- Lưu: VT, HCTC.

**HIỆU TRƯỞNG**



*Đinh*  
**PGS.TS. Nông Quốc Chính**

